


เป้าหมายคุณธรรมงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม  
สำนักข่าวร้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	ปัญหาที่อยากแก้	ความดีที่อยากทำ	การประเมินผล/เอกสาร
๑.	เสริมสร้างความรู้ความประหยัด พอเพียง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	บุคลากรในสังกัดร่วมนำอาหารที่ปรุงเองมาร่วมรับประทานที่สำนักงานแต่ละพื้นที่ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งความประหยัดพอเพียง และความสัมพันธ์ในหน่วยงาน	บุคลากรในสังกัดมีการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  - ให้ ทน. กลุ่ม/ทน. ฝ่าย/หสร. เป็นผู้กำกับ การดำเนินการ และดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานส่ง ให้ฝ่ายเลขาฯ คณะทำงานฯ รวบรวม  - ระยะเวลาการดำเนินการ ๑ มี.ค. – ๓๐ เม.ย.๖๖
๒.	เสริมสร้างวินัยให้บุคลากรมาปฏิบัติงาน ตรงตามเวลาที่มอบหมาย	บุคลากรมีวินัยมาปฏิบัติงานได้ตรงตามเวลาที่ รับมอบหมายหรือตามที่กำหนดไว้ ทำให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานบริการประชาชนและเกิดความพึงพอใจในการบริการ	บุคลากรเข้าปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนด  - ให้ ทบท./หสร. ดำเนินการรวบรวมเอกสารไปบันทึก การขอใช้นำร่องในการเข้า-ออกของเรือในทุกเขตท่า และกำกับดูแลการเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน สำนักงาน และส่งให้ฝ่ายเลขาฯ คณะทำงานฯ รวบรวม  - ระยะเวลาการดำเนินการ ๑ มี.ค. – ๓๐ เม.ย.๖๖
๓.	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	ให้บุคลากรในสังกัดจัดทำประกาศเจตนารมณ์ที่จะ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ ต่อต้านการทุจริต และร่วมปฏิบัติตามนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) เป็นรายบุคคล	บุคลากรดำเนินการจัดทำแบบแสดงเจตนารมณ์ รายบุคคลในการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ผ่านระบบ ออนไลน์  - ให้บุคลากรดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ - วพ. เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม และรวบรวม ก่อนส่งให้ ฝ่ายเลขาฯ คณะทำงานฯ รวบรวม  - ระยะเวลาการดำเนินการ ๑ มี.ค. – ๓๑ พ.ค.๖๖

ลำดับ	ปัญหาที่อยากแก้	ความดีที่อยากทำ	การประเมินผล/เอกสาร
๔.	เสริมสร้างความสามารถ มีจิตใจ รักใคร่กลมเกลียวในหน่วยงาน	ให้บุคลากรในหน่วยงานมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เป็นผู้ที่ไม่หวังผลตอบแทน ร่วมกัน บริจาคกำลังทรัพย์ กำลังกาย หรือสิ่งของให้แก่ หน่วยงานหรือบุคคลตามแต่ความจำเป็น	<p>บุคลากรร่วมบริจาคในการช่วยเหลือบุคคลอื่นตาม กำลังที่เหมาะสม หรือไปทำบุญในวัดหรือสถานที่ยึด ที่เหมาะสม และให้รวบรวมภาพถ่ายระหว่างการทำ กิจกรรม</p> <p>- ให้ ทน.กลุ่ม/ทน.ฝ่าย/ทสร. รวบรวมเอกสารการ แสดงเจตจำนงศึบริจจาคทำบุญช่วยเหลือของ จนร. ในทุกเขตท่า</p> <p>- ให้ ทน.กลุ่ม/ทน.ฝ่าย/ทสร. รวบรวมภาพถ่ายจาก ผู้ที่ไปทำกิจกรรมส่งให้ฝ่ายต่างๆ คณะทำงาน</p> <p>- เอกสารหลักฐาน ส่งให้ฝ่ายต่างๆ คณะทำงาน</p> <p>ดำเนินการรวบรวม</p> <p>- ระยะเวลาดำเนินการ ๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค.๖๖</p>
๕.	เสริมสร้างการใส่ใจต่อหน่วยงานและ สิ่งแวดล้อม ในการรักษาความสะอาดใน พื้นที่	ให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดใน หน่วยงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมในระหว่างที่ ปฏิบัติงาน หากพบเห็นบางสิ่งบางอย่างไม่เหมาะสม	<p>บุคลากรร่วมกันทำความสะอาดหน่วยงานและบริเวณ โดยรอบ</p> <p>- ให้ ทน.กลุ่ม/ทน.ฝ่าย/ทสร. ดำเนินการควบคุม การดำเนินงานกิจกรรม และรวบรวมเอกสารหลักฐานใน การดำเนินการ ก่อนส่งให้ฝ่ายต่างๆ คณะทำงาน</p> <p>ดำเนินการรวบรวม</p>

เรือเอก   
 ภัทรชัย ไทยสยาม)  
 ผู้อำนวยการสำนักนําร่อง  
 ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖